

# Technical Analyzer

Saravut Tachochavalit, Analyst

TEL : +66 (2) 088 9999 Ext. 9754  
 EMAIL : [Saravut.ta@rhbgroup.com](mailto:Saravut.ta@rhbgroup.com)

## Intraday

### ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงครึ่งเช้าส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก นักลงทุนคลายกังวลสหรัฐฯ ยังไม่ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในวันแรกที่ดำรงตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางมาสู่การเจรจากับจีน ทรัมป์ได้สั่งการให้คณะบริหารจัดการกับหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทั่วโลก และตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ ในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกหรือไม่ นอกจากนี้ทรัมป์ยังให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางจัดการกับการบิดเบือนค่าเงินของประเทศอื่น ๆ ที่มีส่วนได้เปรียบในหรือเกินดุลการค้าต่อสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ คาดว่า จะแกว่งในแดนบวก มีแรงซื้อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA, CCET, HANA, KCE หลังทรัมป์ยังไม่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน และตลาดคลายกังวลการพุ่งขึ้นของเงินเพื่อสหรัฐฯ ในช่วงที่ทรัมป์กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ รอบสอง เนื่องจากทรัมป์ได้สั่งการให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป้าหมายในการลดราคาน้ำมันเบนซิน และค่าไฟฟ้า ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอ่อนตัวลง รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ด้วย

### การวิเคราะห์ทางเทคนิค

SET Index พื้นตัว สั้น ๆ ตีกลับไม่ข้ามแถว ๆ 1,370 จุด แนะนำ ขายเพื่อหวังผลซื้อกลับเมื่ออ่อนตัว ไม่ต่ำกว่า 1,335 ซื้อได้ หุ่นที่แนะนำ ADVANC, GULF



### การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สั้น ๆ ตีกลับไม่ข้ามแถว ๆ 887 จุด คาดว่าน่าจะทยอยกลับลงไปตั้งหลักกันใหม่แถว ๆ 877 จุด

### กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำ trading ในกรอบระหว่าง 877-887 จุด รับรู้กำไร ในกรณีที่ปิดต่ำกว่า 872 จุดได้ ถือ short หวังผลปรับตัวลงไปแถว ๆ 862 จุด รับรู้กำไร



### Disclaimer:

เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีคามน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี จำกัด (มหาชน) มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน